



ประกาศจังหวัดจันทบุรี  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  
ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ได้กำหนดแนวทางดำเนินการเพื่อใช้ปฏิบัติในการแต่งตั้งข้าราชการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.กำหนดไว้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ โดยมอบให้ อ.ก.พ. กรมและผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ. กรมกำหนด นั้น

จังหวัดจันทบุรี ได้คัดเลือกข้าราชการ ที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น (ตำแหน่งเลื่อนไหล) จำนวน ๔ ราย ดังนี้

<u>ลำดับที่</u>	<u>ชื่อ - สกุล</u>	<u>ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก</u>	<u>ส่วนราชการ</u>
๑.	นายวัลลภ ธรรมสุวรรณ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)	จังหวัดจันทบุรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจันทบุรี กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและคุณภาพบริการ
๒.	นางสาวชื่นจิต ไกรทอง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)	จังหวัดจันทบุรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขลุง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสะตอน้อย ตำบลตกรม กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค
๓.	นายจตุพล เจริญรักษ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)	จังหวัดจันทบุรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขลุง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโชคดี ตำบลบ่อเวฬุ กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค
๔.	นายศราวุธ เกริกฤทธิวัฒน์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)	จังหวัดจันทบุรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าใหม่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยางระหง ตำบลเขาบายศรี กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค

ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้.....

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ เพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น จัดส่งผลงานประเมินตามจำนวนและเงื่อนไขที่คณะกรรมการประเมินผลงานกำหนด และตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๙/ว ๓๒๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ภายใน ๑๒ เดือน นับตั้งแต่วันประกาศ หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถส่งผลงานได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดต้องขอรับการคัดเลือก (ซีตัว) ใหม่ อนึ่ง หากมีผู้ใดจะทักท้วงผลงานให้ทักท้วงได้ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล)  
รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศจังหวัดจันทบุรี  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับชำนาญการ (ตำแหน่งเลื่อนไหล) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

ลำดับที่	ชื่อ - ชื่อสกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ได้รับการคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	หมายเหตุ
๑	นายวัลลภ ธรรมสุวรรณ	จังหวัดจันทบุรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจันทบุรี กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและคุณภาพบริการ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	๒๗๗๖๒	จังหวัดจันทบุรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจันทบุรี กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและคุณภาพบริการ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)	๒๗๗๖๒	เลื่อนระดับ  ๑๐๐%
		ชื่อผลงานที่ส่งประเมิน เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียกเก็บเงินชดเชยกองทุน Palliative care ของโรงพยาบาลชลุจ จังหวัดจันทบุรี ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดตั้งศูนย์จัดเก็บรายได้โรงพยาบาลชลุจ จังหวัดจันทบุรี				
๒	นางสาวชื่นจิต ไกรทอง	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชลุจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสะตอน้อย ตำบลตกรพรม กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	๒๗๑๖๘	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชลุจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสะตอน้อย ตำบลตกรพรม กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)	๒๗๑๖๘	เลื่อนระดับ  ๘๐%
		ชื่อผลงานที่ส่งประเมิน เรื่อง การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ด้วยความรู้ด้านสุขภาพ และข้อตกลงบุคคล ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน เรื่อง การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานและ ความดันโลหิตสูง				
๓	นายจตุพล เจริญรักษ์	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชลุจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโชคดี ตำบลบ่อเวฬุ กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	๒๗๘๐๘	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชลุจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโชคดี ตำบลบ่อเวฬุ กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)	๒๗๘๐๘	เลื่อนระดับ  ๑๐๐%
		ชื่อผลงานที่ส่งประเมิน เรื่อง การให้ความรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพต่อระดับความรู้และพฤติกรรมของผู้ สูบบุหรี่ โดยประยุกต์จากทฤษฎีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางความคิด Cognitive Behavior Theory (CBT) ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน เรื่อง พัฒนารูปแบบการป้องกันแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน				

*(Handwritten signature)*

ลำดับที่	ชื่อ - ชื่อสกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ได้รับการคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	หมายเหตุ
๔	นายศราวุธ เกริกฤทธิวัฒน์	จังหวัดจันทบุรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าใหม่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยางระหง ตำบลเขาบายศรี กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	๒๗๘๓๒	จังหวัดจันทบุรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าใหม่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยางระหง ตำบลเขาบายศรี กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)	๒๗๘๓๒	เลื่อนระดับ  ๑๐๐%
		<p>ชื่อผลงานที่ส่งประเมิน เรื่อง ผลของการพัฒนาคุณภาพข้อมูลผลงานบริการ ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดคุณภาพและผลงาน บริการปฐมภูมิ (QOF) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กรณีศึกษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี</p> <p>ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน เรื่อง การพัฒนาคุณภาพข้อมูลผลงานบริการ ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดคุณภาพและผลงาน บริการปฐมภูมิ (QOF) กรณีศึกษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี</p>				